



9 นิสัยที่ทำให้.... มนุษย์เงินเดือนจนลง

เป้าหมายของมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ ก็คือได้ทำงานที่ตนเองชอบ มีความก้าวหน้าในอนาคตที่ทำเงินเดือนขึ้นทุกปี ได้โบนัสคุ้มเหนื่อย และจุดหมายสูงสุดคือมีเงินเก็บมากพอที่จะออกมาใช้ชีวิตได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องทำงานประจำ หลายคนคิดว่าการตั้งเป้าหมายที่ดีและมีแผนที่ชัดเจนจะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ แต่ทั้งนี้เมื่อนำแผนที่คิดว่ามาปฏิบัติกลับไม่ไปถึงฝันเสียที สาเหตุสำคัญอาจเป็นเพราะเรายังมี “นิสัยที่ทำให้จนลง” ซ่อนอยู่ก็ได้ ดังนั้นลองมาตรวจสอบ checklist นิสัยที่ทำให้จนลงกันดู เพื่อจะได้ปรับปรุงตัวเองก่อนที่จะก้าวตามความฝันกันต่อไป

เสี่ยงเกินไป การที่เอาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเยอะๆ เพราะคิดว่าจะได้ผลตอบแทนสูงๆ หลายครั้งมักจะทำให้ผลตรงกันข้าม เพราะบางครั้งก็มีหลายปัจจัยที่อาจมากระทบกับการลงทุนของเราทำให้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้

ไม่วางแผนภาษี ภาษี เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อมีรายได้ก็ต้องเสียภาษี หากไม่วางแผนให้ดี ไม่มีตัวช่วยมาลดหย่อนภาษีที่ต้องเสีย อาจมากกว่าโบนัสที่เราได้มาจากการทำงานทั้งปีก็เป็นได้

รับซื้อบ้าน การซื้อบ้าน ด้วยวิธีการกู้เป็นการสร้างหนี้หนึ่ง ซึ่งต้องคิดให้รอบคอบถึงสถานภาพทางการเงินปัจจุบันว่าผ่อนไหวหรือไม่ อย่าสนใจแต่มูลค่าที่อาจจะเพิ่มขึ้น จนลืมนึกถึงภาระที่จะตามมา

ใช้มากเกินไป การใช้จ่ายเกินตัวเป็นภัยพิบัติต่อเงินในกระเป๋าอย่างใหญ่หลวง หากเงินออกมากกว่าเงินเข้า สุดท้ายแล้วถึงจะมีเงินเก็บมากแค่ไหน แต่ติดลบบ่อยๆ สุดท้ายก็หมดได้เช่นกัน

ชอบสร้างหนี้ หนี้ส่วนใหญ่มาพร้อมดอกเบี้ย ถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้าที่ไม่มีดอกเบี้ย แต่หากการจัดการเรื่องเงินไม่ดีพอ สุดท้ายก็อาจจะต้องหยิบยืม หรือกู้จากแหล่งอื่นมา

ไม่ทำประกัน การทำประกันจะช่วยป้องกันปัญหาทางการเงินหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อาจจะไม่มาก แต่มีไว้บ้างก็สบายใจดี

ไม่เตรียมแผนเกษียณ เพราะว่ายังไม่คิดจะเกษียณ จึงยังไม่คิดว่าจะต้องเริ่มเก็บเงินในส่วนนี้ แต่กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเวลาหาเงินให้พอใช้หลังเกษียณ

ไม่กล้าเสี่ยงการลงทุน เป็นเรื่องง่ายและความเสี่ยงต่ำ แต่ก็ต้องแลกกับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งจะทำให้มูลค่าของเงินลดลงไปเรื่อยๆ ตามเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทุกปี

ไม่เตรียมเงินเผื่อฉุกเฉิน การมีเงินก้อนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องไว้บ้าง ก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยกู้วิกฤตในยามที่เราเจอปัญหา

การเข้าใจความผิดพลาดในอดีตหรือรู้ว่าอะไรไม่ควรทำ เป็นบทเรียนที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ดังที่ ทอมัส แอลวา เอดิสัน ได้กล่าวไว้หลังจากผลิตหลอดไฟฟ้าออกขาย ซึ่งก่อนหน้านั้นได้ทดลองล้มเหลวไปมากกว่า 10,000 ครั้งว่า “I have not failed 10,000 times. I have successfully found 10,000 ways that will not work.” ซึ่งหมายความว่า “ผมไม่ได้ล้มเหลว ผมเพิ่งพบ 10,000 วิธีที่นำมาใช้ไม่ได้” เพราะสุดท้ายประสบการณ์นี้จะทำให้เราเข้าใจวิธีการไปสู่เป้าหมายได้ดีขึ้นและหากเรายังยึดมั่นและตั้งใจ วันหนึ่งก็จะถึงเป้าหมายได้ไม่นานเกินรอ